

# ความที่สุด

ที่ ลต ๐๐๑๘/ ๑๖ ๑๑๑



สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่  
กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๖ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งคืนเรื่อง กรณีการแต่งตั้งผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๘/๑๖๗๔๑ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๘/๑๖๗๔๑ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ และเอกสารประกอบ จำนวน ๗ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เห็นชอบการแต่งตั้งผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ราย นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๖๙ (๒) แล้ว ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุมครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวและมีมติไม่เห็นชอบกรรมการแต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดังกล่าว ต่อมาคณะกรรมการรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เห็นชอบให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติว่า กรณีที่เรื่องใดคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้วไม่เห็นชอบด้วยกับมติคณะกรรมการรัฐมนตรี แต่หน่วยงานเจ้าของเรื่องยังคงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องรีบดำเนินการ หากล่าช้าออกไปจะเกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน และอาจส่งผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องหรือประชาชนโดยรวมได้ รวมทั้งไม่สามารถจะชะลอเรื่องไว้จนกว่าคณะกรรมการรัฐมนตรีชุดใหม่จะเข้ารับบริหารราชการแผ่นดินได้ ก็ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องทำหนังสือแจ้งยืนยันข้อมูล ข้อเท็จจริง และเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการเรื่องนั้นอย่างเร่งด่วนไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาทบทวนผลการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งในเรื่องดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอเรียนว่า เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี เพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบต่อไปแล้ว จึงขอส่งเรื่องดังกล่าวคืนให้คณะกรรมการรัฐมนตรีชุดใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทราบและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจตรี

(ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รักษาการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำเนาถูกต้อง

สำนักกฎหมายและคดี